

Hội thảo chuyên đề “TechTransform 2024” - Chuyển đổi số, chuyển đổi chính bạn

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên hiểu rõ về bản chất, xu hướng và lợi ích của chuyển đổi số trong bối cảnh kinh doanh hiện đại; đồng thời tạo cơ hội giúp sinh viên được giao lưu, học hỏi với các chuyên gia, giảng viên và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, từ đó khơi dậy đam mê và định hướng nghề nghiệp cho các bạn, Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin kinh doanh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “TechTransform 2024” và nhận được sự quan tâm của các bạn sinh viên UEH.

UEH UNIVERSITY BIT

HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

TECH TRANSFORM

MỞ LINK ĐĂNG KÝ | 8:00, 26/03/2024

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ | ĐỊA ĐIỂM: B1-302, UEH

doanhoidit@ueh.edu.vn facebook.com/BIT.UEH 0968 626 381 (Khánh Quỳnh)

Hội thảo chuyên đề “TechTransform 2024”

Trong thời đại xã hội hiện nay, chúng ta gần như đã không còn xa lạ với cụm từ “chuyển đổi số. Với thành công của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu của các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, trải nghiệm của người dùng và

các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to lớn của chuyển đổi số trong cuộc sống xã hội hiện nay. Đến với buổi Hội thảo chuyên đề “TechTransform 2024”, các bạn sinh viên có cơ hội được gặp gỡ các diễn giả chất lượng với đầy kinh nghiệm. Từ đó giúp sinh viên biết thêm về ngành nghề tư vấn chuyển đổi số và có thêm các thông tin về cách thức đăng ký, quy trình tuyển chọn và đào tạo để tham gia vào lĩnh vực tư vấn chuyển đổi số đầy tiềm năng.

Tại buổi Hội thảo, về phía Chi ủy – Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin kinh doanh vinh dự đón tiếp ThS. Phan Hiền – Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Công nghệ thông tin kinh doanh. Về phía diễn giả, Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn với sự hiện diện của ThS. Bùi Xuân Huy – Giám đốc chương trình hệ thống đào tạo nguồn lực doanh nghiệp; TS. Dương Văn Thịnh - Chuyên gia quốc tế về công nghệ AI và dữ liệu đến từ CH Pháp; Ông Nguyễn Thành Quang - CEO CDS- CAPITAL X và TS. Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng làng Làng HSSV sáng tạo quốc gia, Đồng Trưởng Làng sáng chế và doanh nghiệp ĐMST quốc gia. Cùng với sự tham dự của các đồng chí thuộc Liên Chi hội SV khoa và đặc biệt là sự quan tâm từ hơn 200 sinh viên đã tham gia buổi Hội thảo này.



Quý Thầy cô, Quý Diễn giả, Quý Khách mời và các bạn sinh viên tham dự tại buổi lễ



ThS Phan Hiền phát biểu khai mạc chương trình

Buổi Hội thảo được chia thành năm phần chính:

Phần 1: TechTransform Overview

Mở đầu cho phần chia sẻ của diễn giả cho buổi Hội thảo là phần TechTransform Overview đến từ thầy Bùi Xuân Huy. Thông qua phần chia sẻ này, các bạn sinh viên đến tham dự đã phần nào có cái nhìn tổng quan về chuyển đổi số cũng như cách mà chuyển đổi số làm thay đổi bộ mặt của những doanh nghiệp hiện đại.



ThS Bùi Xuân Huy chia sẻ về TechTransform Overview

Phần 2: NextGen Enterprise: Tương Lai Của Quản Lý Doanh Nghiệp

Đến với phần chia sẻ của TS. Dương Văn Thịnh, các bạn sinh viên đã được mở mang tầm hiểu biết cùng những xu hướng quản lý doanh nghiệp mới và những bước đi việc áp dụng công nghệ để tối ưu và đổi mới cho doanh nghiệp đạt được thành công. Bên cạnh đó, phần chia sẻ còn đưa ra những case study thực tế về các công cụ mà các doanh nghiệp đã sử dụng để chuyển đổi số.



TS. Duong Văn Thịnh chia sẻ về NextGen Enterprise

Phần 3: FutureBizTech Summit: Khám Phá Công Nghệ Quản Trị Doanh Nghiệp

Tại phần này, diễn giả Nguyễn Thành Quang đã mang đến những thông tin cụ thể hơn về kỷ nguyên kinh tế số cùng với những lợi ích mà nó mang lại cho con người, doanh nghiệp và xã hội. Ngoài ra, diễn giả còn đưa ra những con số cụ thể cho thấy nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong việc thực hiện chuyển đổi số và những bất lợi doanh nghiệp có thể gặp phải nếu không thực hiện và tiếp cận với chuyển đổi số trong kỷ nguyên số ngày càng phát triển và mở rộng như hiện nay. Tương tự như phần chia sẻ trước, diễn giả Nguyễn Thành Quang cũng mang đến những ví dụ thực tế đầy sinh động giúp các bạn sinh viên hiểu rõ và hứng thú hơn về chủ đề chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp.



Ông Nguyễn Thành Quang chia sẻ về FutureBizTech Summit

Phần 4: TalentTech Connect

Phần chia sẻ cuối cùng là TalentTech Connect của TS. Lê Thị Thanh Tâm. Trong phần này, vị diễn giả cuối cùng đã giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về công việc chuyên gia tư vấn chuyển đổi số. Bên cạnh việc giới thiệu về vai trò và tầm quan trọng của chuyên gia tư vấn chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay, cô Tâm còn chia sẻ những kỹ năng, kiến thức và phẩm chất cần có để trở thành một chuyên gia tư vấn chuyển đổi số xuất sắc.

Cô Tâm cho biết trong thời đại công nghệ phát triển, việc trở thành một chuyên gia tư vấn chuyển đổi số là cần thiết và quan trọng; do đó cơ hội nghề nghiệp là cực kỳ rộng mở với các công việc cụ thể như: Tư vấn chuyển đổi số, Quản lý dự án chuyển đổi số, Chuyên gia phân tích dữ liệu, Chuyên gia phát triển phần mềm, Chuyên gia marketing kỹ thuật số,... Thông qua phần chia sẻ của cô, chắc hẳn các bạn sinh viên đã phần nào hiểu biết và có hứng thú hơn với các công việc liên quan đến chuyển đổi số.



TS. Lê Thị Thanh Tâm chia sẻ về TalentTech Connect

Phần 5: Chuyên mục hỏi đáp cùng diễn giả

Sau phần diễn thuyết của diễn giả là phần Q&A nhằm hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên trong vấn đề chuyển đổi số và nhận được sự tương tác mẽ đến từ các bạn sinh viên tham dự. Những câu hỏi của các bạn về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số đã một lần nữa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các bạn.





Các bạn sinh viên đặt câu hỏi cho diễn giả

Thông qua những kinh nghiệm cùng trải nghiệm thực tế của mình, các vị diễn giả đã tận tình giải đáp những khúc mắc mà sinh viên gặp phải. Qua đó, giúp sinh viên lĩnh hội kiến thức và có định hướng cụ thể hơn cho quá trình tiến gần hơn đến công cuộc chuyển đổi số cho chính cuộc sống của mình.



Chuyên mục Q&A giải đáp thắc mắc

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các diễn giả, khách mời và toàn thể những người đã đóng góp vào sự thành công cho buổi Hội thảo lần này. Hy vọng thông qua buổi Hội thảo, các bạn sinh viên UEH đã mang về cho mình thật nhiều những kiến thức bổ ích, giúp làm dày hành trang cho hành trình tìm hiểu và theo đuổi chuyên đổi số.



BTC gửi những bó hoa tri ân đến Quý Diễn giả, Khách mời tại Buổi Hội thảo



BTC và các bạn sinh viên chụp hình cùng diễn giả

Một lần nữa, khoa Công nghệ thông tin kinh doanh xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý diễn giả cùng toàn thể các bạn sinh viên đã quan tâm, ủng hộ Hội thảo chuyên đề “TechTransform 2024”. Trong thời gian tới, BIT hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn sinh viên rất nhiều chương trình bổ ích và hấp dẫn. Mong rằng ở những chương trình sắp tới, BIT cũng sẽ nhận được sự quan tâm nồng nhiệt hơn nữa của các bạn sinh viên.